

QUỲNH PHỤ Chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh liên tiếp xuất hiện các F0 trong cộng đồng. Để kiểm soát tốt dịch những ngày cuối năm khi người dân về địa phương đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ và các xã, thị trấn triển khai nhiều phương án phòng, chống dịch.



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) duy trì việc giám sát người ra, vào địa bàn.

Thị trấn An Bài là địa bàn giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại đây đông nên nguy cơ dịch xâm nhập rất cao. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cho biết: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hải Phòng rất phức tạp, trong khi đó người dân tại thị trấn sang thành phố Hải Phòng và một số tỉnh lân cận làm việc gần 100 người. Do đó chúng tôi yêu cầu tất cả công nhân làm việc ở tỉnh ngoài hàng ngày đều phải khai báo với tổ Covid-19 cộng đồng để xét nghiệm sàng lọc. Qua sàng lọc phát hiện một công nhân làm việc tại thành phố Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2, sau đó 6/7 thành viên trong gia đình đều mắc Covid-19 và đã được thu dung, điều trị tại cơ sở của huyện theo đúng quy định. Từ đầu tháng 12/2022 đến nay, qua tổng hợp trên địa bàn thị trấn An Bài xuất hiện 11 ca F0. Trước diễn biến phức tạp của dịch, địa phương hàng ngày kiểm tra đi biển đóng

dân cư đối với người đi, đến; tăng cường tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch trong tình hình mới; bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; không hoang mang, yên tâm sản xuất và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chủ động tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân làm ăn xa hạn chế về quê ăn Tết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch. Cũng như các địa phương khác trong huyện, từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, xã Quỳnh Giao triển khai quyết liệt các phương án phòng, chống dịch. Từ khi Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, việc thông thương, đi lại của người dân tăng cao, vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập cũng luôn thường trực. Đầu năm 2022, xã Quỳnh Giao xuất hiện 1 ca F0 đầu tiên là công nhân địa phương làm việc tại thành phố Hải Phòng, đến ngày 17/1 ghi nhận thêm 5 trường hợp công nhân địa phương làm tại

tỉnh Hải Dương. Không bị động trước tình huống phát sinh, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Đình Thiệu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) cho biết: Để dịch không lây lan rộng, khi địa phương xuất hiện ca F0, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã yêu cầu tất cả các thành viên, tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản thực hiện nghiêm việc giám sát đi biển đóng dân cư, nhất là lao động được tiếp cận xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh khi có yêu cầu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về quy mô, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương; hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện của gia đình, cộng đồng. Các doanh nghiệp, trường học tăng cường thực hiện quản lý, giám sát phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Từ đầu năm 2022 đến ngày 16/1, theo thống kê toàn huyện Quỳnh Phụ có 348 trường hợp mắc Covid-19; riêng từ ngày 10 - 16/1 có 30 ca mắc liên quan đến công nhân làm việc tại tỉnh ngoài đi về trong ngày, trong đó thành phố Hải Phòng 22 trường hợp, tỉnh Hải Dương 8 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, xác định lưu lượng người trở về địa phương trong những ngày tới sẽ rất đông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh và huyện trong phòng, chống dịch; yêu cầu trưởng các thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc đi biển đóng dân cư trên địa bàn; hàng ngày cập nhật thông tin tất cả người đến, về địa phương (kể cả người đến, về trong ngày), kịp thời phát hiện yếu tố nguy cơ để quản lý, xử lý ngay theo quy định. Tuyên truyền người dân vận động người thân ở các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp hạn chế về địa phương nếu không thực sự cần thiết; trường hợp bắt buộc đến, về địa phương, khuyến khích xét nghiệm trước khi đến, về địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, nhất là đối với các trường hợp F1, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh từ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú ra cộng đồng.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, test nhanh để các trường hợp nguy cơ, người lao động được tiếp cận xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh khi có yêu cầu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về quy mô, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương; hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện của gia đình, cộng đồng. Các doanh nghiệp, trường học tăng cường thực hiện quản lý, giám sát phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết



Người lao động tại các doanh nghiệp phấn khởi khi được tổ chức công đoàn trao quà Tết sớm.

Với phương châm "tất cả người lao động đều có Tết", những ngày này các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Mỗi suất quà trao tới người lao động giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ là động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp. Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác an sinh xã hội đối với công nhân lao động nên số lượng công nhân được hỗ trợ quà Tết tăng hơn so với năm 2021. Khác với mọi năm, Tết Nguyên Đán để Tết sẽ tập trung vào 2 chương trình. Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" công đoàn sẽ trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức 700.000 đồng/người (trong đó quà trị giá là 200.000 đồng, tiền mặt 500.000 đồng) và chương trình chăm lo cho toàn bộ người lao động ở tất cả các doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành rà soát kỹ số công nhân có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức trao quà đầy đủ đến từng công nhân lao động. Đến thời điểm này, các cấp công đoàn đã trao trên 10.000 suất quà ở chương trình Tết sum vầy. Với chương trình chăm lo cho người lao động ở các doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở tham mưu với chủ sử dụng lao động trao quà cho tất cả công nhân. Đối với những đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở không cần đối

được nguồn kinh phí, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trích kinh phí để chăm lo cho công nhân. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở đã hỗ trợ trên 30.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, năm nay do đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo không tổ chức trao tập trung mà tổ chức riêng ở từng doanh nghiệp. Với những đơn vị, doanh nghiệp có đồng công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng công đoàn cấp trên cơ sở sẽ tổ chức trao quà, còn lại sẽ ủy quyền cho công đoàn cơ sở trao trực tiếp cho người lao động. Tất cả chương trình yêu cầu phải tuyệt đối an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh là đơn vị tổ chức Tết sum vầy sớm nhất trong hệ thống công đoàn. Những ngày này, các công đoàn cơ sở đang bận rộn với hoạt động trao tặng quà cho người lao động. Chiều ngày 15/1, tại Công ty TNHH Poongshin Vina (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức trao quà Tết cho 192 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã rà soát số lượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức trao quà. Qua rà soát có 3.132 công nhân lao động đủ điều kiện được hưởng với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Với chương trình chăm lo cho tất cả đoàn viên, người lao động, qua năm bắt 100% doanh nghiệp đều tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động, mức quà tối thiểu đối với doanh nghiệp nhỏ là 300.000 đồng/người,

doanh nghiệp lớn từ 2,7 - 4,7 triệu đồng/người. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, tuy nhiên với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt các cấp công đoàn nên nhiều doanh nghiệp lớn đã phục hồi kinh tế, chính vì vậy mức lương tại một số doanh nghiệp cũng tăng. Phần khởi khi nhận được quà Tết từ tổ chức công đoàn, chị Phạm Thị Cúc, công nhân Công ty TNHH Poongshin Vina xuất động chia sẻ: Giữ gìn dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp và người lao động gặp nhiều khó khăn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ kinh phí tổ chức trao quà Tết tận tay người lao động khiến chúng tôi rất xúc động. Tôi mong trong năm 2022, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm tới người lao động để họ yên tâm làm việc và chăm lo cho gia đình. Cùng với trao quà cho người lao động, các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo công đoàn các doanh nghiệp tham mưu với chủ sử dụng lao động trả lương, thưởng đúng hạn. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Poongshin Vina cho biết: Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, trước Tết Nguyên Đán, tôi đã tham mưu cho ban giám đốc trả lương, thưởng đúng hạn. Trường hợp không trả đúng ngày phải ứng cho công nhân, việc thường lương tháng 13 cũng phải đúng thời gian đã thống nhất giữa doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, Công ty bố trí kinh phí thưởng Tết cho công nhân với mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng; cùng với đó Công đoàn Công ty trích quỹ công đoàn động viên tất cả đoàn viên, người lao động số tiền 300.000 đồng/người.

ANH THỨ

Thực hiện kế hoạch của cấp trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mở đợt cao điểm thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137 về quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, góp phần để người dân khu vực biên giới biển đón Tết vui tươi và an toàn. Với địa bàn quản lý bảo vệ 14,6km bờ biển, địa bàn đón phụ trách gồm 3 xã và 1 thị trấn với dân số 14.031 hộ/48.354 khẩu, những ngày giáp Tết Nguyên Đán, công tác tuyên truyền thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền (Thái Thụy) phối hợp cùng các địa phương, đơn vị chức năng trên địa bàn đồng quân đẩy mạnh tuyên truyền. Cùng với tăng cường tuyên truyền, ký cam kết đến từng hộ dân, cán bộ vận động quần chúng của Đồn phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Qua công tác tuyên truyền, hơn 500 giáo viên, học sinh Trường THCS Thủy Xuân đã nắm được những nội dung cơ bản của Luật số 14, Nghị định số 137, Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người,

Vì mùa xuân biên giới bình yên

phương tiện trong khu vực biên giới biển và bảo đảm an toàn giao thông, ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán. Em Lê Bá Thành Đạt, lớp 9B, Trường THCS Thủy Xuân chia sẻ: Em thấy chương trình tuyên truyền ngoại khóa của các chủ BĐBP rất thiết thực, bổ ích, giúp chúng em thêm hiểu hơn về sự nguy hiểm của việc sử dụng pháo nổ, đặc biệt là các mục sử dụng pháo nổ vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ cũng như các loại vũ khí, vật liệu nổ... Việc đẩy mạnh tuyên truyền trên tuyến biên giới biển về Luật số 14, Nghị định số 137 cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân (Tiền Hải) tích cực thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa máy tính lưu động, kết hợp phát tờ rơi tại các bến cá, khu vực tập trung đông ngư dân. BĐBP cũng tổ chức ký cam kết 100% các chủ phương tiện vận tải biển, phương tiện khai thác thủy hải sản, chủ đầm nuôi thủy hải sản, chủ và tài xế các phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trên các tuyến biên giới về địa bàn... thực hiện nghiêm các

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, coi đây là biện pháp chủ yếu trong công tác phòng ngừa vi phạm. Ông Vũ Văn Châu, xã Nam Phú (Tiền Hải), chủ tàu cá TB.91024.TS cho biết: Qua tuyên truyền, ngư dân chúng tôi đã thêm hiểu và chủ động thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý và sử dụng pháo. Nhân dân địa phương đều tự giác động viên nhau không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà tiếp tay cho các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và pháo... gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình trong dịp vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Để chủ động trong công tác đấu tranh, phòng, chống và xử lý các vi phạm mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, địa bàn, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật

tự khu vực biên giới biển trong dịp Tết Nguyên Đán. BĐBP đã tập trung lực lượng nghiệp vụ, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong năm tình hình, tuyên truyền và tổ chức ký cam kết, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật... Từ cuối tháng 12/2021 đến nay, BĐBP đã tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh khu vực biên giới biển 320 lượt, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị tại thôn/tổ dân phố, xã/thị trấn 20 lượt, thu hút trên 3.500 lượt người tham dự. Việc tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm Luật số 14, Nghị định số 137 được các đơn vị biên phòng triển khai đến 25.742/33.607 hộ gia đình, 42/45 nhà trường, 8.020/1.075 chòi canh ngao, 990/1.063 chủ phương tiện hoạt động nghề cá... Điển hình, hồi 9 giờ ngày 4/1/2022, anh P.V.Q, thường trú tại xã Đông Minh (Tiền Hải) sau khi nhận được một số đơn tại khu vực đề biển đã tự nguyện giao nộp cho Đồn Biên phòng Cửa Lân. Tiếp đó, khoảng 21 - 22 giờ ngày 7/1/2022, tại khu vực tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có một vài

tiếng nổ nghi là do pháo nổ gây ra. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền đã triển khai lực lượng điều tra, xác minh, phát hiện các đối tượng H.Đ.L (sinh năm 2004), H.X.T (sinh năm 1999), N.T.A (sinh năm 2000), N.D.T (sinh năm 1997), N.V.T (sinh năm 2000) đều trú tại thị trấn Diêm Điền có hành vi đốt pháo nổ. BĐBP đã chuyển giao đối tượng cho lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý

theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, BĐBP còn xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của 5 vụ/5 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 32 triệu đồng. Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, BĐBP tỉnh tăng cường chỉ đạo phòng chức năng, các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chủ

động nắm toàn diện tình hình địa bàn và trên biển, thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, hoạt động của đối tượng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 của kế hoạch; đồng loạt vận động thu hồi, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

TRINH CƯỜNG



Học sinh Trường THCS Thủy Xuân (Thái Thụy) ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.